

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายเสรี หมอนทอง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	เสรี หมอนทอง
๒	นายสมพร นวลละออง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สมพร นวลละออง
๓	นายศรชัย เครื่องทิพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	ศรชัย เครื่องทิพย์
๔	นางขุนทอง ช้างบุญมี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	ขุนทอง ช้างบุญมี
๕	นายสำออง สังข์ศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	สำออง สังข์ศิริ
๖	นายธนวัฒน์ มั่งสา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	ธนวัฒน์ มั่งสา
๗	นายสำรวย เหมือนอ่วม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	สำรวย เหมือนอ่วม
๘	นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ดวงจันทร์
๙	นายสุมล อู่สุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	สุมล อู่สุวรรณ
๑๐	นายการันต์ รอดพัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	การันต์ รอดพัน
๑๑	นายอุดม นุชนาด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	อุดม นุชนาด

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

๑. นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายธวัช ขจรกลั่น	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ	ธวัช ขจรกลั่น
๒	นายธีระวัฒน์ วงพล	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธีระวัฒน์ วงพล
๓	นายณรงค์ศักดิ์ โต้ะเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณรงค์ศักดิ์ โต้ะเจริญ
๔	นายศิริวัฒน์ พุศิริ	ช่างระดับ ๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	ศิริวัฒน์ พุศิริ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน ขาดการประชุม ๑ ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ประธานสภา เรียนท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาทุกท่าน ขอ (นายเสรี หมอนทอง) ต้อนรับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้แทนชุมชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ในครั้งนี้ วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

/ตำบลมาประชุม...

ตำบลมาประชุมครบองค์ประชุมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ณ บัดนี้ ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องคงค้างมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาในการพิจารณาลงมติใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เลยครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

**๑.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระ ๓ ลงมติ)**

**ประธานสภา (นายเสรี หมอนทอง)** ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภา ได้นำเรียนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเพิ่มเติม ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณาใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วาระ ๒ แปรญัตติ และวาระ ๓ ลงมติ

**เลขานุการสภา (นายธวัช ขจรกลิ่น)** ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมครบ ตามระเบียบข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

**ประธานสภา (นายเสรี หมอนทอง)** การประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคมได้ผ่านวาระที่ ๑ ซึ่งสภาฯ ได้รับหลักการใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว โดยได้กำหนดระยะเวลาให้สำหรับผู้ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติให้ยื่นคำขอแปรญัตติได้ในระหว่างวันที่ ๖, ๗ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา วันนี้จะได้มาพิจารณากันในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าผู้ใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ ให้ยื่นคำขอแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ลำดับต่อไปให้ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบด้วยครับ

**ประธานกรรมการแปรญัตติ (นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)** เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้กำหนดระยะเวลาให้สำหรับผู้ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติ ให้ยื่นคำขอแปรญัตติได้ในระหว่างวันที่ ๖, ๗ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ปรากฏว่าไม่มีผู้แจ้งความประสงค์แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณา ตามข้อ ๕๕ วรรคสาม และมีมติให้นำส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่างเดิม) ให้กับทางสภาฯ โดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและไม่มีการแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้ผ่านความเห็นชอบและรับหลักการในวาระแรกพร้อมนี้คณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้มีการสงวนความเห็นตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐ แต่อย่างใดเช่นกัน จึงเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระ ๒ และวาระ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

ทราบ

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นความประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ วันนี้ก็คงเข้าสู่การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ จะต้องพิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ ท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นจึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเสนอมาตามลำดับข้อครับ

ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียงตามลำดับข้อตามร่างเดิมที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอมา

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง)

สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายซักถามรายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ บ้างหรือไม่ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ (นายสุมล อู่สุวรรณ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การฯ หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องการขอใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไปชดเชยรายการในลำดับของหมู่ที่ ๖ ซึ่งจริงๆ แล้วต้องอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๓ พร้อมๆ ไปกับรายการตั้งจ่ายของหมู่ที่ ๒ บ้านไร่ใหม่พัฒนา คือรายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโป่งแย้ตะวันออกดำเนินการต่อจากที่จ่ายขาดเงินสะสมซึ่งได้บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนำที่จะนำเข้ามาบรรจุไว้ในงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ไม่มีโครงการปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง)

เชิญท่านปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ (นายธวัช ขจรกลิ่น)

เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติมใน (ร่าง) ฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การฯ ตามที่ผมได้ชี้แจงในกรณีนี้ว่า การขอจ่ายเงินสะสมไปจ่ายขาดชดเชยให้กับหมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ในการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๑๖ ตะวันออกต่อจากที่สภาฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น ต้องไปพิจารณาในการขออนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม ซึ่งสามารถที่จะเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอมติจ่ายขาดเงินสะสมได้หลังจากได้ปิดงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไปแล้วเพราะกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจะทราบได้ตามระเบียบว่า การขอจ่ายขาดเงินสะสมว่าสามารถที่จะจ่ายขาดได้จำนวนเท่าใด ก็จะต้องทราบจำนวนเงินสะสมเดิมที่มีอยู่เดิมและเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๓ ที่เหลือจ่ายแล้วตกไปเป็นเงินสะสมรวมกันว่ามีอยู่เท่าใดให้ชัดเจน แน่นนอนแล้ว แต่ในการพิจารณา (ร่าง) งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นโครงการที่จัดลำดับไว้ตามแผนพัฒนาตามที่ได้ตกลงไว้และเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการสืบต่อมานานแล้ว จริงๆ แล้วพยายามที่จะบรรจุโครงการนี้เข้าไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน แต่ติดขัดที่งบประมาณมีไม่เพียงพอจึงบรรจุไว้ได้เพียงโครงการของหมู่ที่ ๗ บ้านหนองช้างเหี้ยบ และหมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขื่อน แต่ถ้าไปตัดทอนโครงการของทั้งสองหมู่นี้ลงไปอีกเพื่อไปเพิ่มให้กับหมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ก็จะทำให้กลายเป็นเบี้ยหัวแตก ได้ถนนแค่โครงการละ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร จะมองไม่เห็นเนืองานที่ชัดเจน จึงได้จัดทำได้เพียงเฉพาะ ๒ โครงการนี้เท่านั้น ในกรณีของหมู่ที่ ๖ บ้านโป่งแย้ ควรที่จะไปพิจารณาจ่ายขาดจากเงินสะสมในวันข้างหน้าซึ่งสภาฯ ก็มีอำนาจพิจารณาอยู่แล้วถ้า

/ท่านได้พูดคุยกัน...

ท่านได้พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) ท่านสมาชิกสภาฯ ตัวแทนหมู่อื่นประสงค์ที่จะอภิปรายสอบถาม หรือมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

(ไม่มี)

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) ถ้าไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถามคณะกรรมการแปรญัตติฯ เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็ถือว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ ผมก็ขอเข้าสู่ขั้นที่ ๓ วาระลงมติ เพื่อขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติให้การยืนยันในร่างเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาโดยที่ไม่มีการแปรญัตติหรือไม่ ท่านผู้ใดเห็นว่า เห็นควรเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมาให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติเอกฉันท์ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์ เพราะฉะนั้นผมคงไม่จำเป็นต้องถามถึงผู้ที่ไม่เห็นชอบนะครับ ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ผ่านไปพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไปเลยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องที่เสนอใหม่

๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่า เพื่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกสารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลวัตต์ตอต จอมบึง - บางสะพาน ๒ (วงจรถี ๓ และวงจรถี ๔) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗๓ กิโลเมตร จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณเขตที่ระบบเครือข่ายดังกล่าวบางส่วนได้พาดผ่านพื้นที่ภายในเขตป่าท้องที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ซึ่ง กฟผ. จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องราวขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ วันนี้ กฟผ. จึงได้แจ้งขออนุญาตให้คุณศิริวัฒน์ พุศิริ ช่างระดับ ๔ ของ กฟผ. ได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญผู้แทนจาก กฟผ. ได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาครับ

ผู้แทน กฟผ. (นายศิริวัฒน์ พุศิริ) เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผมนายศิริวัฒน์ พุศิริ ช่างระดับ ๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตามรายละเอียดที่ได้นำเรียนมาแล้ว

/ล่างหน้า ผมขอชี้แจง...

ล่วงหน้า ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าระบบโครงข่ายดังกล่าวบางส่วนได้พาดผ่านพื้นที่ภายในเขตป่าท้องถิ่นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาซึ่ง กฟผ. ต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเรื่องราวขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับรู้และสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. ได้ใช้เป็นเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ต่อไป

**ประธานสภา** มีท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

**ส. อบต. หมู่ที่ ๓** (นายสำออง สังข์ศิริ) เรียนท่านประธานสภา ผมนายสำออง สังข์ศิริ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ได้ทราบมาว่าได้มีการจ่ายเงินค่าเวนคืนในที่ดินให้ชาวบ้านไปแล้ว และมีการดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหลักการจริงๆ แล้วในการขอความเห็นชอบต่อพื้นที่ตามที่กฎหมายระบุไว้ ควรที่จะแจ้งขอความเห็นชอบก่อนการเข้าดำเนินการไม่ใช่หรือครับ แต่ขณะนี้ทราบว่ามีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน

**ผู้แทน กฟผ.** (นายศิริวัฒน์ พุศิริ) เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตเรียนชี้แจงตามนี้ครับ ที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนสอบถามว่ามีการดำเนินการไปก่อนแล้วนั้น เป็นการติดตั้งเฉพาะที่ดินในแปลงที่มีการตกลงกันได้ไปแล้วเท่านั้นครับ ซึ่งแปลงเหล่านั้นได้ผ่านการทำข้อตกลงการจ่ายค่าชดเชยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายที่ดำเนินการจ่ายเงินชดเชย แต่ในกรณีของการติดตั้งในเขตป่าซึ่งนำเข้าไปประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาพิจารณาในวันนี้ กฟผ. ยังไม่ได้ดำเนินการครับ จนกว่าสภาฯ จะได้พิจารณาเห็นชอบซึ่งขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะต้องนำมติความเห็นชอบของสภาฯ ในวันนี้ไปยื่นคำขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าเพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อกรมป่าไม้ต่อไป

ที่ประชุม **ทราบ**

**ประธานสภา** มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

ที่ประชุม **ไม่มี**

**ประธานสภา** (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีสมาชิก ท่านใดประสงค์ที่จะซักถามเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ เลยครับว่าที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบในการขอเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาเพื่อ กฟผ. จะได้เข้าทำการก่อสร้างระบบเสาและสายไฟฟ้าพาดผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อที่ กฟผ. จะได้นำมติที่ประชุมในวันนี้ไปประกอบการยื่นคำร้องต่อกรมป่าไม้ต่อไป ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม **เห็นชอบด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)**

๒.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามระเบียบข้อ ๒๗

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในฐานะผู้บริหารด้วยครับ  
 (นายเสรี หมอนทอง)

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นายธวัช ขจรกลิ่น) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ตั้งจ่ายไว้ในหมวดการจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ตั้งจ่ายไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคาที่ตั้งจ่ายไว้เดิมเป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่ปัจจุบันสำนักงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งราคาปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้าอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่ายเข้ามาตั้งจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ราคาในการดำเนินการจัดซื้อได้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงบประมาณ แต่ด้วยเหตุที่เป็นการโอนลดเพื่อนำไปตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อ ๒๗ ซึ่งเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรายละเอียดต่างๆ ได้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งรายละเอียดที่จะขออนุมัติโอนเพิ่มมีดังนี้

โอนเพิ่ม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ในรายการจ่าย ๑ รายการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือขนส่ง

๑. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

โอนลด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ในรายการจ่าย ๑ รายการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ  
 (นายเสรี หมอนทอง)

ไม่ทราบท่านสมาชิกฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมก็ขอมติที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่าจะอนุมัติให้ผู้บริหารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบข้อ ๒๙ ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารเสนอมา ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

**๒.๓ ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประธานสภา (นายเสรี หมอนทอง) ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

ปลัดองค์การฯ (นายธวัช ขจรกลิ่น) สืบเนื่องจากวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบข้อ ๒๗ โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ตั้งจ่ายไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคาที่ตั้งจ่ายไว้เดิมเป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ แต่ปัจจุบันสำนักงานงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งราคาปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้าอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จึงได้ขออนุมัติโอนเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐ บาท จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ซึ่งเป็นหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๙ ซึ่งต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามรายละเอียดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งได้แจ้งให้ทุกท่านรับทราบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือขนส่ง

๑. ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๔

ประธานสภา มีท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา เมื่อไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอมติที่ประชุมครับว่าจะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข  
(นายเสรี หมอนทอง) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามระเบียบ ข้อ ๒๙ ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

**๒.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  
พัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ.....**

ประธานสภา ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงในหลักการและเหตุผลครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

ปลัดองค์การ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นายธวัช ขจรกลิ่น) ทุกท่าน ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
ไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. .... ตามหลัก  
การและเหตุผล ดังนี้

(นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบญัตติเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การ  
บริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่  
พัฒนาทราบ

ที่ประชุม ทราบ

ประธานสภา เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ (ร่าง)  
(นายเสรี หมอนทอง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  
(นายธวัช ขจรกลิ่น) จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด  
ก็ได้ ยกเว้นเพียงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ดังนี้  
วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาฯ ปรีกษาหารือในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ  
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ประสงค์ที่จะอภิปรายห้ามมิให้มีการลงมติก่อน  
วาระที่ ๒ ให้ปรีกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการ  
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น

/วาระที่ ๓ ลงมติ...



วาระที่ ๓ ลงมติว่าจะอนุมัติให้ทางผู้บริหารตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ซึ่งในวาระที่ ๓ นี้จะไม่มีการอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร

ที่ประชุม

ทราบ

ส. อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เสนอ (นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์) ต่อที่ประชุมว่าให้สภาฯ ดำเนินการตามระเบียบข้อ ๔๕ วรรคสองเลย คืออนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว เนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ในร่างเข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านคงได้ทำการศึกษาบ้างแล้ว และก็มีใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) ขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับว่า ที่ประชุมสภาฯจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็วตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เสนอขึ้นมาหรือไม่ครับ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... สามารถรวดเร็วด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว ฉะนั้นในการพิจารณาในวาระที่สองนั้นก็ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๔๕ วรรคสอง มีท่านใดจะคัดค้านหรือจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณารับหลักการใน (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... หรือไม่ อย่างไร ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ตามที่ผู้บริหารเสนอเข้ามา ขอมติด้วยครับ

(สมาชิกยกมือ)

มติที่ประชุม รับหลักการด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ท่าน)

ประธานสภาฯ (นายเสรี หมอนทอง) สำหรับในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ และวาระที่ ๓ การลงมติ เราจะพิจารณากันในช่วงบ่าย ถ้ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติก็อาจเสนอคำขอแปรญัตติด้วยวาจาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ได้เลย ขอพักการประชุมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

/เมื่อที่ประชุมพร้อม...

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายธวัช ขจรกลีน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียงเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมต่อจากภาคเช้า

**ประธานสภา** (นายเสรี หมอนทอง) ขออนุญาตดำเนินการประชุมต่อจากภาคเช้าซึ่งคงค้างอยู่ในระเบียบวาระที่ ๒.๒ (นายเสรี หมอนทอง) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ..... ซึ่งในช่วงเช้าสภาฯ ได้รับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้ว ช่วงบ่ายวันนี้จะได้เข้าสู่วาระที่ ๒ แปรญัตติ และวาระที่ ๓ เพื่อจะได้ลงมติว่าที่ประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาหรือไม่ ซึ่งในวาระที่ ๒ ในขั้นการแปรญัตติ ตามข้อ ๔๕ วรรคสอง การพิจารณาวันที่ ๒ นั้นให้ที่ประชุมสภาฯ ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติด้วยวาจาบ้างหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

**ประธานสภา** (นายเสรี หมอนทอง) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติก็ถือได้ว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ได้ผ่านวาระ ๒ ขออนุญาตที่ประชุมข้ามไปพิจารณาในวาระ ๓ ลงมติเลยครับ ท่านใดคิดเห็นว่า เห็นควรเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอมติด้วยครับ

(สมาชิกยกมือ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ... ตามที่ผู้บริหารเสนอมาให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยมติเอกฉันท์ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

**ประธานสภา** (นายเสรี หมอนทอง) สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์ เพราะฉะนั้นผมคงไม่จำเป็นต้องถามถึงผู้ที่ไม่เห็นชอบนะครับ ขออนุญาตผ่านไปพิจารณาในวาระต่อไปเลยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๕ ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน) จำนวน

๑ รายการ

**ประธานสภา** (นายเสรี หมอนทอง) ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียงประธานสภาฯ ตามที่ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๓ (นายธวัช ขจรกลีน) (กรณีไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน) จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งในช่วงเช้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประกอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้ว รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐ บาท สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนามีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติกันเงินไว้ เบิกเหลือในปี (กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน) ในรายการข้างต้น ดังนี้

๑. **คำรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค้น ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๔

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับรายการจ่าย ๑ รายการนี้เป็นรายการจ่ายที่ต้องโอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เดิมไม่เพียงพอซึ่งจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ขายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเงื่อนไขเวลาจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกรงว่าจะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไป

#### ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว

พิจารณาแล้วเนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายการจ่ายนี้จะต้องอยู่ในขั้นตอนของการรายงานขอซื้อของจ้างของงานพัสดุ ซึ่งการดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเงื่อนไขเวลาในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น เกรงว่าการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในรายการจ่ายนี้

/ไม่อาจที่จะปฏิบัติฯ...

ไม่อาจที่จะปฏิบัติให้เสร็จสิ้นลงได้ภายใน ๓๐ กันยายนนี้ เห็นสมควรเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไปตามระเบียบข้อ ๕๙

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

ที่ประชุม **ไม่มี**

ประธานสภา ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการเหตุผล ข้อระเบียบ ข้อกฎหมายในการกันเงินเบิก  
(นายเสรี หมอนทอง) เหลื่อมปีตามที่ได้ยื่นญัตติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก่อนสิ้น  
ปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีอาจดำเนินการได้ทัน จึงขอมติสภาเพื่อพิจารณาการขออนุมัติ  
กันเงินเบิกเหลื่อมปี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)**

**๒.๕ ขอหารือการกำหนดภารกิจ/งานบริการสาธารณะที่จะดำเนินการสำรวจ  
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔**

ประธานสภา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจะได้ดำเนินการสำรวจประเมิน  
(นายเสรี หมอนทอง) ความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยการจ้างเหมาบริการ  
สถาบันการศึกษาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
สำหรับขอบเขตหัวข้องานด้านการบริการสาธารณะที่ต้องการประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย

๑. งานด้านกฎหมาย
๒. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
๓. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๔. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
๕. งานด้านการศึกษา
๖. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. งานด้านรายได้หรือภาษี
๘. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๙. งานด้านสาธารณสุข

รายละเอียดขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ทราบครับ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเรียนไว้เบื้องต้นขอบเขตทั้ง  
(นายธีระวัฒน์ วงพล) ๙ ด้านนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเลือกงานที่จะทำการประเมินความพึง  
พอใจอย่างน้อย ๔ งาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมิน ดังนี้

๑. งานด้านการโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

/๒. งานด้านการศึกษา...

๒. งานด้านการศึกษา
๓. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ซึ่งเหตุผลที่ได้เลือกงานทั้ง ๔ ด้านนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่ามีลักษณะงานที่เราดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นทุนเดิมและเป็นงานที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะทำให้การตอบรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทางมหาวิทยาลัยที่ทำการประเมินนั้นจะจัดส่งผลการประเมินให้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จึงนำมาหารือในที่ประชุมในวันนี้ว่า ในการกำหนดภารกิจ/งานบริการสาธารณะ หัวข้อที่จะดำเนินการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ส. อบต. หมู่ที่ ๓. เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสำออง สังข์ศิริ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ โครงการ (นายสำออง สังข์ศิริ) ลักษณะแบบนี้เป็นโครงการที่ดีครับและก็สมควรที่จะดำเนินการมานานแล้วเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับทราบโดยตรงว่าประชาชนในพื้นที่เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งงานที่ สนป. เลือกขึ้นมาเพื่อให้สภาฯ พิจารณานั้นก็เหมาะสมแล้วเห็นควรดำเนินการตามนั้นครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับว่าจะพิจารณาให้ความ  
(นายเสรี หมอนทอง) เห็นชอบในการกำหนดภารกิจ/งานบริการสาธารณะที่จะดำเนินการสำรวจประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานปลัดฯ ได้เสนอมาหรือไม่ ขอมติด้วยครับ

(สมาชิกยกมือ)

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติ ๑๑ เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน)

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องปรึกษาหารืออื่นๆ

ประธานสภาฯ เนื่องจากวาระต่างๆ ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบ  
(นายเสรี หมอนทอง) ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ส. อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายการันต์ รอดพัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ตามที่ได้  
(นายการันต์ รอดพัน) เคยเสนอเข้ามาในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การเสนอขอให้ซ่อมแซมพื้นผิว ถนนลูกรังบ้านหนองช้างเหี้ยบ หมู่ที่ ๗ เพราะชำรุดเสียหายอยู่หลายจุด รวมทั้ง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นทางหลักของหมู่บ้าน ขอเรียนถามว่าจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสม ปรับปรุงซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ

/ปลัดองค์การฯ...

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ สมควรที่จะต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายปกติและบรรจุเข้าแผนก่อนครับ  
(นายธวัช ขจรกลิ่น) เพราะเราได้รับทราบไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมยกเว้นในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ กรณีนั้นถึงจะอ้างความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ส. อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอเรียน (นายสมล อู่สุวรรณ) สอบถามความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งชำรุดเสียหายทำให้ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนมีไม่เพียงพอ รวมทั้งการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาที่เป็นหลุมบ่อตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ได้นำเรียนหารือมาข้างต้น ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เพราะที่ผ่านมาจากฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าต้องรอดูงบประมาณก่อนว่าจะมีเพียงพอที่จะดำเนินการได้หรือไม่

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อหารือครับ

(นายเสรี หมอนทอง)

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วว่าจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ครับ แต่คง (นายธวัช ขจรกลิ่น) ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้ครบในทุกเส้นทาง จะพิจารณาดำเนินการให้เฉพาะจุดที่ประสบกับความเดือดร้อนซึ่งมีหลุม บ่อ ค่อนข้างเยอะและกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมามีองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ตลอดมาเพราะไม่คุ้มค่ากับการเอาเงินจำนวนเยอะๆ ไปทิ้งบนถนนลูกรัง วิธีแก้ไขที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการก่อสร้างให้ถนนลูกรังเหล่านั้นได้พัฒนาไปเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต รายละเอียดขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้เรียนให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ คาดว่าคงจะเข้าดำเนินการได้ภายในกันยายนนี้ครับ (นายณรงค์ศักดิ์ ใต้เจริญ) ทั้งการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและซ่อมแซมถนนลูกรัง แต่ในกรณีของถนนลูกรังขอเรียนต่อท่านสมาชิกฯ ทุกท่านว่าโครงการนี้ไม่ได้เน้นที่ปริมาณลูกรังมากนัก แต่จะใช้ลูกรังเฉพาะในจุดที่เป็นหลุม เป็นบ่อเท่านั้นเพราะจากการสำรวจผิวการจราจรพบว่า ลูกรังเดิมบางส่วนก็ยังคงอยู่ซึ่งสามารถใช้รถไถและรถเกรดบดอัดให้พื้นถนนแน่นได้พอสมควร การประมาณราคาจึงเน้นไปที่การใช้รถเกรด บดอัดทับให้ผิวหน้าเรียบแน่นเพราะถ้าท่านดูในใบแจ้งปริมาณงานส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เครื่องจักรกลประเภทรถเกรด บดอัดมากกว่าปริมาณลูกรัง ลูกรังใหม่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมารั้งที่แล้วทำให้เราได้ทราบว่า ถ้าใช้รถเกรดบดอัดแน่นความคงทนของถนนจะอยู่ได้นานไม่เช่นนั้นลูกรังจะโดนน้ำเซาะไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ผิวดินเดิม

ที่ประชุม

ทราบ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอหรือนำเข้าปรึกษาหารือ เพิ่มเติมหรือไม่ (นายเสรี หมอนทอง) ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  
(นายเสรี หมอนทอง) (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม  
เพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จรรยาบรรณการประชุม  
(นายรัชช ขจรกลิ่น)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายนงานการประชุม  
(นายเสรี หมอนทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจรายนงานการประชุมสภาฯ ได้พิจารณาตรวจรายนงานการประชุม  
ฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้  
เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
(นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์) ประธานกรรมการตรวจรายนงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
(นายศรชัย เครื่องทิพย์) กรรมการตรวจรายนงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
(นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์) กรรมการตรวจรายนงานการประชุม